

การฟื้นคืนพระชนม์

๑ โครินธ์. ๑๕.๕๑-๕๓

คำนำ

การฟื้นคืนมาจากความตายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติตั้งสมัยโบราณ ชาวอียิปต์เมื่อห้าพันปีก่อนได้เก็บศพอบน้ำยา (ทำมัมมี่) ไว้อย่างดี ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งศพนั้นจะฟื้นคืนมาจากความตาย ปัจจุบันมีเศรษฐีชาวอเมริกันบางคนได้สั่งไว้ก่อนตายให้แช่ศพของตนเองไว้ในห้องเย็น เพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีการคิดค้นยาพิเศษบางชนิดที่จะฉีดยาให้เขาฟื้นคืนมาได้

คำยืนยัน

แต่พวกเราคริสเตียนล่ะ? มีความหวังในการฟื้นคืนมาจากความตายมากน้อยเพียงไร?

เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงผู้เชื่อในคริสตจักรเอเธนส์ โลกาท่านได้หนุนใจพวกเขาให้มีความหวังในการฟื้นคืนมาจากความตาย เมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง

ใน ๑ โครินธ์. บทที่ ๑๕ ขอให้สังเกตคำที่อาจารย์เปาโลใช้ “เป็นขึ้นมา” “ถูกชุบให้เป็นขึ้นมา” “เป็นขึ้นมาจากความตาย” ในจำนวน ๕๘ ข้อแต่ท่านกล่าวถึงเรื่องการฟื้นคืนมาจากความตายถึง ๒๒ ครั้ง เพื่อยืนยันความจริงและหนุนใจจิตใจให้ความหวังแก่ผู้เชื่อทุกคน

ความเชื่อในเรื่องฟื้นคืนจากความตาย

ปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ ๒ แบบ คือ

๑) **ตายแล้วตายดับ** คนพวกนี้ถือว่ามนุษย์เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่ง เมื่อสิ้นลมหายใจก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ นอกจากสังขารที่จะต้องเน่าเปื่อยผุพังไป ไม่ว่าจะเป็ศาสนาพุทธ ศาสนาผี คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ลัทธิวัตถุนิยมหรือพวกคอมมิวนิสต์ต่างก็มีความเชื่อในแนวนี้ทั้งสิ้น

๒) **ตายแล้วมีโอกาสดีขึ้น** คนกลุ่มนี้ถือว่า การตายเป็นเพียงการหยุดหายใจ และยุติบทบาทของตนเองในโลกนี้เท่านั้น สักวันหนึ่งข้างหน้าจะมีโอกาสฟื้นคืนมาจากความตายอีก เปลี่ยนแปลงจากสภาพเน่าเปื่อยเข้าสู่สภาพนิรันดร์ ดังนั้น เขาจึงใช้คำว่า “ล่องลับ” (มิใช่ล่องลับ) คนกลุ่มดังกล่าวคือพวกคริสเตียน

๓) **สาเหตุของความตาย** พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ตายเพราะบาป (๑ โครินธ์. ๑๕.๒๑) ความตายได้อุบัติขึ้นเพราะคน ๆ หนึ่งคืออาดัม และพิษเหล็กไนของความบาปคือตาย (โรม. ๖.๒๓) ดังนั้น ถ้ามนุษย์ผู้แรกในสวนเอเดนไม่ได้ตกลงในการล่อลวงของมารซาตาน มนุษย์ก็คงไม่ต้องพบกับความตาย

“บาปเป็นนายที่เชื่อสัตย์มาก มันจะจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลาเสมอ” มีเรื่องเล่าว่า ชายคนหนึ่งได้ทำข้อตกลงไว้กับความตายว่า ก่อนที่จะมาเอาชีวิตขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลายปีผ่านไป ความตายได้ปรากฏขึ้นที่ประตูบ้าน ชายคนนี้ได้ทักท้วงว่า ทำไมไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

ความตายตอบว่า "ได้มีคำเตือนมาล่วงหน้าแล้วหลายอย่าง พร้อมกับชี้ให้เราดูสายตาที่ฝ้าฟาง (ต้องใส่แว่นตาสองเลนส์) ให้อูที่ฟันซึ่งโยกคลอนและหักหลุด ชี้ให้อูที่ผิวหนังซึ่งเหี่ยวย่นและตกรกระ และชี้ให้ดูผมที่หงอกขาวโพลนเต็มหัว และชี้ให้ดูสังขารที่ร่วงโรยและเจ็บป่วยตลอดเวลา แล้วชายคนนี้ก็ไม่มีข้อปฏิเสธจึงเดินตามความตายไปแต่โดยดี

ความหวังของคริสเตียน

พระคัมภีร์ได้ยืนยันความจริงอย่างชัดเจนว่า คริสเตียนทุกคนจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตาย (๑ โครินธ์. ๑๕.๕๑-๕๒) "เมื่อเสียงแตรครั้งสุดท้ายดังขึ้น ในพริบตาเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด" พระวาจาของพระเจ้ายืนยันว่า ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และคนที่ตายไปแล้ว "เราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคน" (มัทธิว. ๒๔.๔๐)

อาจารย์เปาโลบอกว่า พระเยซูทรงถูกฝังไว้และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม (๑ โครินธ์. ๑๕.๔)

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วย ในพระคัมภีร์ใหม่ได้อ้างถึงการฟื้นคืนพระชนม์มากกว่า ๑๑ ตอน มีทั้งหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และกฎหมายด้วย ดังนั้น ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายก็หมายความว่า

๑) พระเยซูทรงเป็นนักโกหกระดับโลก ที่ทำให้คนจำนวนสองพันล้านคนพากันหลงไหลเชื่อถือในพระองค์

๒) ความเชื่อของพวกคริสเตียนก็ไม่มีหลัก (๑ โครินธ์. ๑๕.๑๔)

๓) แสดงว่าพระเจ้าของคริสเตียนตายแล้ว

๔) คนที่ยอมทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อพระเยซู ก็กลายเป็นคนโง่และน่าสมเพชมากที่สุด พระคัมภีร์ยืนยันว่า "ความตายถูกกลืนถึงความปราชัยแล้ว" (๑ โครินธ์. ๑๕.๕๔) และพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พวกเราคริสเตียนทางองค์พระเยซูคริสต์ (ข้อ ๕๖)

สรุป

แม้ว่าจะมีการต่อต้านและกล่าวหานานาประการจากพวกที่ไม่เชื่อถือในพระองค์ เช่น พระเยซูเพียงแค่อุปลงไป หรือพระศพของพระองค์ถูกขโมยไป หรือพวกสาวกเห็นภาพหลอน หรือไปยังอุโมงค์ฝังศพผิด แต่ในที่สุดความจริงก็ย่อมเป็นความจริงวันยังค่ำ

เวลาผ่านไปสองพันกว่าปีแล้ว ความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนยังไม่มีใครสามารถลบล้างได้

คริสเตียนไปแล้วยังมีวันกลับ กลับแล้วก็ยังมีวันตื่น เราเชื่อในเรื่องการฟื้นขึ้นมา และสามารถจะหนีรอดพ้นจากบึงไฟนรกได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์.